



ครูไศศุ์ควรรค่า...  
'ครูรางวัลสมเด็จ  
เจ้าฟ้ามหาจักรี'

## ครูไศศุ์ควรรค่า 'ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี'



ครูดี...โรงเรียนเด่น  
edusiamrath@gmail.com

เมื่อสังคมมีคำถามถึงคุณภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมของครูไทยในปัจจุบันว่า "ครูแบบใดที่เราต้องการให้ดูแลลูกหลานของเรา" จึงเป็นที่มาของความพยายามในการพลิกมิติบทบาทครูไทยให้เป็นวิชาชีพอันทรงเกียรติ และเป็นที่ยอมรับของประชาเกษีย

"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (Princess Maha Chakri Award) รางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันทั้ง 11 ประเทศ ซึ่งเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยตลอดมา โดยมีครูสภา กระทรวงศึกษาธิการ เจ้าภาพหลัก และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกระบวนการคัดเลือก และคุณสมบัติ "ครู" ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แก่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด 4 ภูมิภาค

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าว



ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ดร.จรัญ ไชยศร

ถึงรางวัลนี้ว่าถือเป็นการส่งสัญญาณบอกกับสังคมว่า "ครูแบบใดมีค่า ครูแบบใดที่อยากให้คนทั้งประเทศเคารพบูชา" จึงเป็นความท้าทายของคณะกรรมการระดับจังหวัด และคนไทยทั้งประเทศในการคัดเลือก เพราะถือเป็นการทำงานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งผลการคัดเลือกจะสะท้อนกลับมาถึงคนไทยทั้งประเทศว่า เราให้คุณค่ากับครูประเภทใด ฉะนั้นต้องช่วยกันค้นหาครูที่เป็นต้นแบบในมิติที่เป็น "ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

สู่ศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนครู และสร้างคุณภาพการแก่งการศึกษาไทย"

"ครูไม่ได้เริ่มจากแรงบันดาลใจที่เป็นศูนย์ แต่เริ่มจากแรงบันดาลใจที่เคยแรงกล้า...แม้อาจจะอ่อนล้าลงบ้าง แต่ก็พร้อมเสมอที่จะมีใครสักคนมาช่วยจุดประกายด้วยตัวอย่างที่ดี ด้วยกำลังใจ ด้วยคำแนะนำ สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ครูลุกโชนขึ้นได้ ครูผู้มีคุณภาพสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้คนอื่นเกิดความศรัทธา และทำให้คิดว่า ถ้าเราทุ่มเทได้สักครึ่งหนึ่งของเขาจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมของเรา ในโรงเรียนของเรา ในลูกศิษย์ของเราได้"

ขณะที่ ศ.กิตติคุณ สุนทรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าว

เสริมถึงคุณลักษณะครูผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ว่า เป้าหมายของครู คือ ทำให้ชีวิตของศิษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยที่มีฐานของการอบรมสั่งสอนฝึกฝน และปมนิสัย ฉะนั้นเด็กที่โชคดีที่สุดคือเด็กที่สามารถวิ่งมาหาครูได้เมื่อมีปัญหา รางวัลนี้จึงยกย่องครูที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจลูกศิษย์พยายามสร้างฐานชีวิตและสร้างทุนชีวิตให้กับลูกศิษย์

ครั้งนี้เรากำลังจะช่วยกันจุดพลุและประกาศก้องขึ้นมาจากท้องถิ่นที่ครูสอนว่าเราอยากได้ครูแบบไหน ซึ่งจะสร้างให้เกิดการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เชิดชูเกียรติเพียงแต่รางวัลเท่านั้น

**พระพรหมมิ่งคลาจารย์**  
(ท่านเจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิธรมจักรีพระนักการศึกษาได้เสนอถึงตัวชี้วัดที่สำคัญว่า **ต้องยึดเอาผลสัมฤทธิ์ของคนที่เขาได้รับแรงบันดาลใจจากครูแล้วทำให้เขา**

**ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นผลเชิงประจักษ์**ว่า ครูท่านใดให้แรงบันดาลใจลูกศิษย์เจริญก้าวหน้า ให้ความอบอุ่นให้เขามีพลังในการดำรงตนเป็นคนดีต่อไปด้วยขณะที่บรรดาศิษย์มีครูทั้งหลายต่างวาดภาพ "ครูในฝัน" ไว้อย่างไรกันบ้าง ดร.จรรยา ไชยศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สะท้อนว่า รางวัลนี้ถือเป็นความยิ่งใหญ่กว่ารางวัลอื่นๆ ที่ผ่านมา ผมคนหนึ่งก็

เป็นศิษย์มีครู ได้ดีทุกวันนี้ก็เพราะครูให้โอกาส ในฐานะของนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ ก็อยากจะใช้

โอกาสนี้เป็นหนึ่งในการแสดงความขอบคุณครูทั่วประเทศไทย เพื่อส่งสัญญาณบอกให้ชัดเจนว่าครูแบบใดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์ **ครูแบบใดที่สร้างคุณูปการแก่วงการการศึกษาไทย**

ด้านนักประพันธ์เพลงชื่อดัง **นิติพงษ์ ห่อนาค** บอกเล่า **ครูดีที่จำได้คือ ครูดีที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู** อยากให้ความรู้แก่ศิษย์ได้มากที่สุด โดยยอมลงทุนไปค้นคว้าหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะปัญหาการเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงปัญหาชีวิต

ส่วน **"สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ"** นักแสวงหาค้นเรื่อง กล่าวถึงความท้าทายรางวัลนี้ ว่า เป็นรางวัลที่มีความพิเศษ เพราะแสดงถึงความสมบูรณ์ของคนที่ได้รับรางวัล ในฐานะที่ครูต้องทำหน้าที่ปมเพาะ แสดงโลกแก่ลูกศิษย์ ไม่ว่าเด็กเขาจะทำอะไรหรือเขาจะนำสิ่งที่ครูสอนไปใช้ชีวิตแต่สุดท้ายครูคนนั้นต้องสอนเด็กให้ใช้ชีวิตเป็น คิดเป็น ทำเป็นด้วย

**...ครูไต่คุ้ควรรค่า...เหล่าศิษย์ทั้งหลายสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อ "ครู" ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรีได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ ได้ทุกจังหวัด ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก [www.PMCA.or.th](http://www.PMCA.or.th) และเฟซบุ๊กรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี**